

120x  
58

**TRUNG, DŨNG, NGHĨA VỆN TOÀN**

*Thơ "tự do"*

*(Để mừng lễ bát tuần của anh Nguyễn Văn Hay)*

10/1/1998

Thế mà nay anh đã tám mươi,  
Nhưng anh vẫn cứ tươi vui với đời,  
Coi đời là một trò chơi  
Mà anh chơi với nụ cười trên môi.

Anh đã chịu ngục hình của hai chế độ:  
Quốc gia, cộng sản, tù nào anh cũng bị tống vó!  
Nhưng dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió,  
Anh vẫn gìn giữ được sĩ khí của nhà Nho:  
Anh dũng cảm không a dua bội phản kiếm chức quyền,  
Trong khi bao nhiêu người quanh anh đã ngã sa xao xuyên.

Trời, Phật, Chúa vẫn thương người lương thiện,  
Nên đã đưa anh đến một mảnh đất thật thần tiên.  
Đối với anh Úc châu nay là quê hương mới,  
Nhưng anh vẫn tươi cười tiếp tục trò chơi,  
Vẫn tiếp tục cuộc đời theo lý tưởng  
Trong mền phục, trong tình thương  
Của gia quyến cùng bạn bè khắp bốn phương.

Trong dịp này chúc anh trường thọ, an khang,  
Để tiếp tục nêu gương Trung, Dũng, Nghĩa vẹn toàn.

TÔN THẮT THIÊN

Ottawa



Anh Hay thân,

Tui không có khiếu và cũng không có khả năng, không ham và cũng không có học làm thơ, nên suốt đời tui chưa có làm bài thơ nào, và có muốn cũng không làm được vì chẳng biết mẹo luật gì hết và ni mô té rứa chi hết!

Bài này là bài đầu tiên trong đời tui. Vì muốn chiu anh tui mới liều mạng bước vô thi địa (đọc như tử địa)!!! Mẹo luật chắc không đúng gì hết! Nên tui gọi đại nó là thơ mới, "hightech", viết bằng còm-pu-tơ, làm theo thể thơ "tự do". Giá trị của nó chỉ nằm trong tình cảm!

Từ nhỏ, tui chỉ ham sử học, chính trị học, xã hội học, kinh tế học, và chú tâm vào việc tìm hiểu những gì xảy ra cho các nước và giữa các nước, để làm thời giúp nước. Thơ thì chỉ ngắm nga thơ người khác, chớ chính mình chẳng có câu mô! Ấu cũng là một thiếu sót trong nghiệp học tập của tui. Từ nay sẽ ráng vượt vát.

Ai có chê là thơ dở, chẳng mẹo luật gì hết, thì nhờ anh trả lời là đó là chuyện dĩ nhiên, và chuyện giữa anh và tui....

Với bài thơ đó, tui không cần vượt trùng dương để đích thân chúc thọ anh và mừng chị và các cháu đã được một người chồng, người cha, người ông như anh.

Thân mến.

